



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

22 กรกฎาคม 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, มติชน, ไทยรัฐ, สยามกีฬา, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ศูนย์ข่าวแอฟฟิค, ผจก.รายวัน, แนวหน้า, มติชน, tnnthailand, thansettakij)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. กล่าวว่า การพัฒนาวัคซีนอยู่ในขั้นตอนการผลิตและเริ่มทดสอบ ชำ้ขั้นตอนไม่ได้เพราะมีมาตรฐานโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัย คาดว่าจะทดสอบกับคนได้เดือนต.ค. สร.พร้อมให้ความร่วมมือเต็มที่ในการให้การรับรอง โดยกรมวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ อย. หากมีความปลอดภัยทุกขั้นตอนนี้พร้อมที่จะทดสอบกับคนทันที ซึ่งในไทยขณะนี้ไม่ได้เป็นพื้นที่ระบาด ที่มีวิจัยกำลังหาหรือกับต่างประเทศที่มีการแพร่ระบาดเพื่อนำวัคซีนไปทดลอง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (มติชน, ผจก.รายวัน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, tnnthailand, newtv, thestandard, matichonweekly)

-กรมควบคุมโรค เผย วันที่ 20 ก.ค. 2563 มีประชาชนใน จ.ระยอง มารับการตรวจโดยรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน 279 คน ได้ผลการตรวจเป็นลบ 115 คน อยู่ระหว่างรอผล 164 คน สร.ได้ตรวจหาเชื้อโควิด 19 ใน จ.ระยอง ไปแล้วกว่า 6,000 คน และให้ผลเป็นลบ บ่งชี้ว่ามาตรการที่ทุกฝ่ายดำเนินการร่วมกันสามารถจำกัดขอบเขตการระบาดได้ โอกาสที่จะพบการแพร่เชื้อจากทหารอียิปต์ในพื้นที่ต่ำมาก และพื้นที่ระยองมีความเสี่ยงน้อย โดยผ่านมา 10 วันแล้ว ตรวจไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เหลืออีก 4 วันจะครบ 14 วัน ขอให้ร่วมกันเฝ้าระวังและปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus, bangkokbiznews, workpointtoday, nationtv

-นพ.บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย เผยผลสำรวจการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ใน 3 กิจการ พบภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ย้ำ ผู้บริโภค บาร์ คาราโอเกะ ลานเบียร์ โรงเบียร์ โรงเหล้า ลดความแออัด และเว้นระยะห่าง อาบอบนวดเน้นการเว้นระยะห่าง ส่วนร้านเกม อินเทอร์เน็ต ควรเข้มงวดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วม เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผจก.รายวัน, เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, Thaipbs)

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ตรวจความพร้อมห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่เปิดตั้งแต่ 1 ก.ค. 2563 เพื่อตรวจหาเชื้อ COVID-19 สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ได้แก่ ทูต องค์การระหว่างประเทศ นักธุรกิจระยะสั้น ผู้ที่ได้รับเชิญจากรัฐบาล หรือผู้สงสัยติดเชื้อ ซึ่งเครื่องตรวจ Point of Care RT-PCR ที่ใช้เป็นระบบปิด ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ รู้ผลภายใน 70 นาที เร็วกว่าวิธีปกติ 3 เท่า และตรวจได้ 52 คน ภายใน 2 ชม. หรือวันละ 170 คน โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอด 24 ชม. ทั้งนี้ ตั้งแต่เปิดทำการจนถึง 16 ก.ค.ตรวจไปแล้ว 46 คน มีผลลบเพียง 1 คน คือ บุตรสาวอุบุตชูชูดาน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง

-คกก.โรคติดต่อจ.บุรีรัมย์ มีมติคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์และกลุ่มเสี่ยง ตามแนวทาง Buriram Healthy Model โดยเลือกกลุ่มเสี่ยงสูงสุดกลุ่มแรก คือ อสม. กว่า 11,000 คน จากทั้งหมดประมาณ 27,000 คน ไม่พบผู้ติดเชื้อ รวมทั้งไม่พบผู้ติดเชื้อในจังหวัดติดต่อกัน 110 วัน ถือว่า จ.บุรีรัมย์ ปลอดภัยโควิด -19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv

-เพจกระทรวงสาธารณสุข เผยแพร่อินโฟกราฟฟิกเตือนประชาชนอย่าดึงหน้ากากลงมาไว้ที่ใต้คาง พร้อมทำภาพประกอบให้คนอ่านเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยหากดึงหน้ากากมาไว้ที่ใต้คางจะทำให้หน้ากากปนเปื้อนเชื้อโรค และเมื่อดึงกลับมาใส่ตามปกติ จะทำให้ได้รับเชื้อโรคผ่านทางปากและจมูก นอกจากนี้ ยังเตือนว่าหากถอดหน้ากากควรพกถุงไว้สำหรับเก็บหน้ากาก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

-เพจกรมสุขภาพจิต โพสต์ข้อความและภาพของ แมทธิว ดิน ให้กำลังใจตัวเองระหว่างรักษาอาการป่วยโรคโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-รพ.มหาสารคาม เปิดห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุล ณ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 2 ซึ่งได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธี Real-time RT PCR

มาตรการของ สบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, เดลินิวส์, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, บ้านเมือง, สำนักข่าวอิศรา, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ประชาไทย, ศูนย์ข่าวแอฟฟิค, kapook, thaiquote, thestandard, mthai, sanook, mcot, thaipbs, 77kaoded, nationtv, workpointnews, tnnthailand, thebangkokinsight, innnews, newtv, thaipbs, acnews, js100) ทีวีทุกช่อง

-สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ ผู้ช่วยประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เชิญสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการระบาดของโรคโควิด 19 ที่หมู่บ้านทับทิมสยาม 03 อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว และหมู่บ้านทับทิมสยาม 05 อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

ประเด็นข่าว

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงว่า วันที่ 22 ก.ค. จะเป็นประธานประชุม ศบค. พิจารณามาตรการผ่อนคลายเป็นระยะที่ 6 โดยคำนึงถึงการดูแลสุขภาพประชาชนควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และพิจารณาการขยายระยะเวลาการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความควบคุมในการป้องกันโรค สำหรับการคลายล็อกเฟส 6 จะเป็นกลุ่ม 1.แรงงานต่างด้าวที่จำเป็นในธุรกิจก่อสร้าง ผลิตอาหารส่งออก ผลิตอาหารในประเทศ 2.งานแสดงสินค้า 3.กองถ่ายภาพยนตร์จากต่างประเทศ 4.นักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีการทำความตกลงเฉพาะ เช่น กลุ่มอิทธิการ์ตที่มีกำลังซื้อสูง

-น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครม.เห็นชอบโครงการภายใต้วงเงิน 1 ล้านบาท 1 ล้านล้านบาท แผนงานด้านสาธารณสุข ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 โครงการ วงเงิน 101 ล้านบาท คือ โครงการพัฒนาศักยภาพของการผลิตและการควบคุมคุณภาพวัคซีนสำหรับโควิด-19 วงเงิน 48 ล้านบาท โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค รองรับสถานการณ์โควิด-19 วงเงิน 2 ล้านบาท และโครงการพัฒนาเครื่องมือแพทย์ในการป้องกันและการตรวจโรคติดเชื้อโควิด-19 วงเงิน 50 ล้านบาท สำหรับโครงการกำลังใจ ของ อสม. อสส. และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. จะเริ่มลงทะเบียน 25 ก.ค. 2563 โดยต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสธ. 1.2 ล้านราย โดยลงทะเบียนผ่าน Smartphone พร้อมบัตรประชาชน โดย 1 เครื่องสามารถลงทะเบียนได้ 1 คน

-นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. เผย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5 ราย เดินทางกลับจากญี่ปุ่น อียิปต์ และชูดาน เข้าพักใน State Quarantine ผู้ป่วยสะสม 3,255 ราย แบ่งเป็นติดเชื้อในประเทศ 2,444 ราย ตรวจพบในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 310 ราย รักษาหายแล้ว 3,105 ราย ยังรักษาอยู่ 92 ราย ผู้เสียชีวิตคงที่ 58 ราย สำหรับกรณีทหารอียิปต์และเด็กหญิงชาวชูดาน มีการสอบสวนโรคและตรวจหาเชื้อแล้ว 7,144 ราย ไม่พบการติดเชื้อ ที่ประชุม ศบค.ชุดเล็กได้มอบหมายให้ สธ. จัดทำข้อเสนอแนะหรือข้อควรปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่หากเกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกัน พร้อมยืนยันไทยมีความจำเป็นต้องเปิดประเทศเพื่อให้เศรษฐกิจเดินหน้า ทั้งนี้ ที่ประชุม ศบค. ชุดเล็ก มีข้อสรุปว่า การตัดสินใจเปิดหรือปิดสถานศึกษา คกก.โรคติดต่อจังหวัด สามารถประชุมปรึกษากันก่อนออกมาตรการใดๆ โดยสธ.จะออกแบบระบบมีข้อเสนอแนะและข้อควรปฏิบัติให้จังหวัดและส่วนราชการพิจารณาก่อนออกข้อปฏิบัติ ส่วนประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ คือ หน่วยงานด้านสาธารณสุขท้องถิ่นของรัฐเท็กซัส สหรัฐฯ พบเด็กอายุไม่เกิน 1 ปี ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 85 คน ในเมืองนูเซส

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaipbs

-กทท. กำชับจนท.เพิ่มความถี่พื้นที่ตรวจสอบสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ เข้มงวดปฏิบัติตามข้อกำหนด ขณะที่ผลตรวจประชาชนที่เข้าเกณฑ์ความเสี่ยงเดินทางกลับจากจ.ระยอง 25 คน ไม่พบเชื้อโควิด

ประเด็นผลกระทบ

1.การป้องกันการแพร่ระบาดในประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก)

-รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ไทยมีความเสี่ยงในประเทศที่ต้องจับตา คือ การปลดล็อกระยะที่ 5 สำหรับกิจการเสี่ยงสูง ตั้งแต่ต้นเดือนก.ค. ซึ่งในต่างประเทศมักเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายใน 2-6 สัปดาห์ จึงต้องเฝ้าระวังถึงกลางเดือน ส.ค. นอกจากนี้ การชุมนุมเมื่อสัปดาห์ก่อนเป็นความเสี่ยงมากที่สุด รัฐบาลต้องหาทางจัดการไม่ให้เกิดขึ้นอีก ส่วนนอกประเทศ ขณะนี้ยังไม่มีประเทศใดที่รอดจากการระบาดระลอก 2 หากเปิดรับต่างชาติเข้ามา กรณีเหตุการณ์ที่ จ.ระยองและกทท. โศกที่จัดการแก้ไขสถานการณ์ได้ ล่าสุด ศบค.กำลังจะพิจารณาปลดล็อกระยะที่ 6 ซึ่งครอบคลุมแรงงานต่างด้าว 3 ประเทศ คนต่างชาติมาถ่ายทำภาพยนตร์ จัดงานแสดงสินค้า ผู้ป่วยต่างชาติและญาติที่จะเข้ามารักษาตัวในไทย ซึ่งรัฐต้องมีกลไกคัดกรอง กักตัว และติดตามอย่างเคร่งครัด ส่วนเรื่อง Travel bubbles ควรเลื่อนไปอย่างน้อย 6 เดือน แล้วค่อยประเมินสถานการณ์อีกครั้ง

2. สภาพัฒน์ฯ ตัดงบสม.ช่วยโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์, innnews, thebangkokinsight

-แหล่งข่าวจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เผย กรณี รว.สธ. เสนองบฯ ตาม พ.ร.ก.เงินกู้เพื่อแก้ปัญหาโควิด 19 กรอบวงเงิน 45,000 ล้านบาท โดยส่วนหนึ่งนำมาจ่ายค่าตอบแทนอสม. 10,000 ล้านบาท (เพิ่ม 500 บาท/คน/เดือนเป็นเวลา 1 ปี) สภาพัฒน์ฯ ในฐานะเลขาฯ คกก.พิจารณางบโควิด 19 เห็นว่ามากเกินไป และล่าสุดจะลดเงินค่าตอบแทน อสม.เหลือ 6 เดือน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, มติชน, ผจก.รายวัน

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และร.ว.สธ. เผยงบฯ ที่ขอไปเป็นทั้งค่าเสี่ยงภัยและค่าตอบแทนความทุ่มเทของ อสม. ได้พูดคุยกับเลขาธิการสภาพัฒน์ฯ แล้ว ยืนยันว่าเรื่องยังอยู่ในกระบวนการพิจารณา แต่ขอให้ สธ. ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งรองปลัด สธ. ที่รับผิดชอบได้เข้าไปชี้แจงแล้ว สธ.ขอยืนยันตัวเลขเดิมที่เสนอ

3.แผนรับทหาร 151 นาย กลับจากการฝึกที่ฮาวาย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า, เดลินิวส์, thaipbs, innnews, js100)

-พล.อ.ณัฐพันธ์ ศรีสวัสดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก ในฐานะผอ. ศบค.19 ทบ. แถลงถึงการเตรียมการรับกองร้อยทหารราบ 151 นาย กลับจากการฝึกผสม ณ มลรัฐฮาวาย สหรัฐฯ ว่า จะเดินทางกลับไทยวันที่ 22 ก.ค. เวลาประมาณ 17.40 น. โดยกองทัพบกได้เช่าเหมาลำอากาศยานของบริษัทการบินไทยทั้งไปและกลับ ยืนยันเข้มมาตรการป้องกัน COVID-19 กักตัว 14 วัน ติดกล้องวงจรปิดฝ้า 24 ชม. งดญาติเข้าเยี่ยม ทั้งหมดจะกักตัวที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี เมื่อครบกำหนดวันที่ 6 ส.ค. 2563 ทุกนายจะได้รับหนังสือรับรองและกองทัพบกจะจัดรถโดยสารส่งกลับภูมิลำเนาต่อไป

4.รอผลตรวจสุนัขพันธุ์ปอมจากเยอรมัน

ประเด็นข่าว

สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์เดลินิวส์

-กรมปศุสัตว์ ร่วมกับ กรมควบคุมโรค เข้าเก็บตัวอย่างในสุนัขพันธุ์ปอมเมอเรเนียนอายุ 2 ปี ที่เดินทางมาจากเยอรมนีพร้อมเจ้าของ ซึ่งอยู่ในstate quarantine เพื่อเฝ้าระวังโรคทางห้องปฏิบัติการในคนและสัตว์ที่เดินทางจากต่างประเทศ โดยใช้เทคนิคการตรวจวิธี RT-PCR เก็บตัวอย่างด้วยวิธี swap คาดว่าผลจะออกวันที่ 23 ก.ค. นี้

5.การรักษาผู้ป่วยมะเร็งในสถานการณ์โควิด 19

สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-พญ.เอ๋อมแซ สุขประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น รพ.ศรีนครินทร์ กล่าวว่า มะเร็งทุกชนิด ต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วงที่เกิดโควิด-19 มีผู้ป่วยไม่ยอมมารพ.กลัวติดโรค ขณะที่เดินทางข้ามเขต ข้ามประเทศไม่ได้ ทำให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งหลายคนหยุดการให้ยาประมาณ 1-2 เดือน และโรคลุกลามมากขึ้น แพทย์จึงต้องปรับแนวปฏิบัติเพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่ 3 แนวทาง คือ 1. จัดลำดับความเร่งด่วนในการรักษาหรือต้องมาพบแพทย์ เพื่อลดจำนวนครั้งที่ต้องมารพ. 2.ปรับวิธีการให้ยาให้สะดวกทั้งแพทย์และพยาบาลเพื่อลดเวลาที่ต้องอยู่ในรพ.ให้น้อยที่สุด และ 3.ปรับการดูแลผู้ป่วยนอก ด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการให้คำปรึกษาและรักษามากขึ้น เช่น เทเลเมดิซีน เป็นต้น

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่แนะนำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (สำนักข่าวอินโฟเควสท์, xinhua, MCOT, อีไฟแนนซ์ไทย, New18, ผจก.ออนไลน์, เดลินิวส์, เนชั่นทีวี, ไทยรัฐออนไลน์)

- WHO เตือนการระบาดของเชื้อในทวีปแอฟริกากำลังมีอัตราเร่ง หลังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ถึง 2 แสนราย ในเวลาแค่ 15 วัน
- อียิปต์ เผย จีนได้เลือกอียิปต์ให้ทำหน้าที่ศูนย์กลางการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด 19 สำหรับแอฟริกาในอนาคต ทันทีที่ปักกิ่งพัฒนาวัคซีนเสร็จ
- อังกฤษ ทัมนักวิจัย ม.ออกซ์ฟอร์ด เผยผลการทดลองวัคซีน ChAdOx1 nCoV-19 ในอาสาสมัคร 128 คน พบว่า ร้อยละ 70 มีอาการปวดศีรษะและอ่อนเพลีย แต่ไม่พบผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพ นับว่าเป็นแนวโน้มเชิงบวก เตรียมทดลองกับคนเพิ่ม และได้ลงนามซื้อวัคซีนที่มีความเป็นไปได้ที่ป้องกันโรคโควิด 19 กับ บ.ไบโอเอ็นเทค, ไฟเซอร์และวัลเวนา รวม 90 ล้านโดส
- ญี่ปุ่น ตั้งคณะทำงานเจรจาการจัดซื้อวัคซีนจากบ.วิจัยวัคซีนในต่างแดน คาดว่าจะมีวัคซีนต้นปีหน้า ขณะที่แอปฯ โควิด 19 มียอดดาวน์โหลดไปแล้ว 7.7 ล้านครั้ง แต่การดาวน์โหลดเพิ่มมียอดชะลอตัวลง
- บราซิล รมต.กิจการพลเรือน และ รมต.ศึกษาธิการ ป่วยโควิด 19
- สหรัฐอเมริกา ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ทวิตภาพของตัวเองขณะสวมหน้ากากผ้า พร้อมบรรยายว่า “เราวมใจกันเป็นหนึ่งใน เพื่อเอาชนะไวรัสจีนที่มองไม่เห็น หลายคนบอกว่า การสวมหน้ากากเมื่อไม่สามารถรักษาระยะห่างทางสังคมได้ เป็นการทำให้เราชาติ”
- จีน พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 11 ราย โดยติดเชื้อในประเทศ 8 ราย และอีก 3 รายมาจากต่างประเทศ
- อินเดีย พบผู้ป่วย 40,425 ราย เป็นสถิติรายวันครั้งใหม่ ผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มเป็นอย่างน้อย 1,118,043 ราย เสียชีวิตอีก 681 ราย เสียชีวิตสะสมอย่างน้อย 27,497 ราย
- ฮ่องกง ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย บังคับให้ประชาชนสวมหน้ากากในที่สาธารณะ
- กัมพูชา พบผู้ติดเชื้อไวรัสเพิ่ม 26 ราย
- ฝรั่งเศส ตรวจพบคลัสเตอร์การติดเชื้อ 400-500 แห่งทั่วประเทศ ส่วนใหญ่เป็นโรงงานฆ่าสัตว์และบ้านพักคนชรา
- เวียดนาม พบผู้ป่วยเพิ่ม 12 ราย กลับมาจากรัสเซียทั้งหมด
- อินโดนีเซีย จะร่วมกับ Sinovac Biotech บ.ยาของจีน ผลิตวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ในเดือนม.ค. 2564 หลังจกสิ้นสุดช่วงการทดลองวัคซีนในเฟสสุดท้าย ซึ่ง Sinovac Biotech ได้พัฒนาร่วมกับทีมนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยของอินโดนีเซีย รวมทั้ง PT Bio Farna ซึ่งเป็นบริษัทยาของรัฐบาลอินโดนีเซีย
- สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 213 ประเทศ รวม 14,858,753 ราย เสียชีวิต 613,340 ราย รักษาหาย 8,911,194 ราย โดยสหรัฐฯ มีผู้ป่วยสะสมสูงสุด 3,961,429 ราย และมีผู้เสียชีวิตสูงสุด 143,834 ราย

รมว.สธ.ช่วยผู้บาดเจ็บตกรถสองแถว

สื่อที่แนะนำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์(แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, ผจก.ออนไลน์, สำนักข่าวไทย, มติชน)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เดินทางผ่านบริเวณถนนจันทน์ เขตสาทร กทม. พบหญิงสูงอายุประสบอุบัติเหตุตกจากรถสองแถว จึงจอดรถและลงไปให้การช่วยเหลือเบื้องต้น พร้อมโทรประสานศูนย์เรนทร 1669 ให้นำรถฉุกเฉินมารับผู้บาดเจ็บส่งรพ.เลิดสิน โดยนายอนุทินนั่งรถฉุกเฉินไปส่งที่รพ.ด้วยตนเอง

เหตุทะเลวิวาทในรพ.

สื่อที่แนะนำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ, sanook, ผู้จัดการ, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, มติชน, แนวหน้า, thestandard, สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น) ทวีตช่อง 3, 7, 9, TNN

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. กล่าวถึงกรณีกลุ่มวัยรุ่นนรกพวกมั่วทำร้ายแพทย์และพยาบาล รพ.วิภาวดีชัชปการ เพราะไม่พอใจที่เพื่อนเสียชีวิต ว่า เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเรื่องของจิตสำนึก ไม่ใช่เรื่องที่รพ.ทำผิดและไม่ใช่การประกอบโรคศิลปะ ดังนั้น ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ที่บ้านเมือง โดยเฉพาะตำรวจต้องดำเนินการอย่างเฉียบขาด อย่าให้คนพวกนี้ไปทำความเดือดร้อนกับประชาชน โดยเฉพาะกับแพทย์ ผู้บริหารรพ.ต้อง

ประเด็นข่าว

แจ้งความดำเนินคดีเพื่อเอาผิดและอภัยยอมความ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์(แนวหน้า, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น, thebankokginsight, thestandard, nationtv) ทีวีช่อง 5, NBT

-นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า มีนโยบายให้ดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุทะเลาะวิวาทภายในรพ.ให้ถึงที่สุด หากผู้บริหารในพื้นที่ละเลยหรืออะลุ่มอล่วย จะดำเนินคดีมาตรา 157 ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ ได้สั่งการให้สถานพยาบาลทุกแห่งดูแลความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ (2P Safety) ทบทวนและเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทในรพ.ให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้น และขอให้ทุกคนช่วยกันการยุติการก่อเหตุความรุนแรงในรพ.ทุกรูปแบบ โดยปี 2562 เกิดเหตุทะเลาะวิวาทและทำร้ายร่างกายในรพ.6 ครั้ง แจ้งความดำเนินคดีทุกรายคดีถึงที่สุดแล้ว 3 คดี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (เดลินิวส์, คมชัดลึก, ไทยโพสต์, sanook, nationtv, newtv, Thailandplus)

-นพ.รศ. รัชชานันท์วิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า จากการตรวจเยี่ยมพบว่ารพ.และเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างดำเนินการอย่างเต็มที่ ที่ผ่านมามีการทะเลาะวิวาทมักเกิดในรพ.รัฐ สธ.จึงออก 7 มาตรการความปลอดภัยห้องฉุกเฉินแก่รพ.รัฐทุกแห่ง ซึ่งกรมฯ จะทำเป็นหนังสือเวียนส่งให้รพ.เอกชนด้วย คือ 1.การกำหนดแนวทางมาตรการดูแลความปลอดภัยของแต่ละรพ. 2.ระบบควบคุมประตู เช่นมีระบบเปิดปิด มีการจำกัดพื้นที่ให้บริการเฉพาะ 3.จัดสถานที่พักคอยของญาติ จำกัดการเข้าออก 4.ติดตั้งกล้องวงจรปิดและตรวจสอบให้มีความพร้อมใช้งาน โดยเฉพาะจุดเสี่ยง 5.จัดระบบคัดกรองผู้ป่วย และการสื่อสารกับญาติเป็นระยะ เพื่อลดความกังวล ซึ่งรพ.หลายจัดทำคิว และแจ้งรายละเอียดปฏิบัติการกู้ชีพด้วย 6.จัดเวรยาม 24 ชม และ 7.จัดทำคำแนะนำ และการส่งสัญญาณเตือนภัย ช่องทางการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ไทยโพสต์

-พล.อ.ต. นพ.อิทธิพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา กล่าวว่า เมื่อปี 2562 เกิดเหตุขึ้นค่อนข้างถี่ในรพ.ของรัฐ จึงมีการหารือรวมถึงเสวนาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งสธ. แพทยสภา อัยการ ตำรวจ เกี่ยวกับมาตรการควบคุมป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในรพ. โดยมีการพูดถึงการเพิ่มโทษ เช่น จากจำคุก 1 ปี เพิ่มเป็น 5 ปี ไม่มีการรอลงอาญา ไม่มีการยอมความ เป็นต้น และที่ผ่านมามีการปรับแก้ไปแล้วหลายมาตรการ เช่น เพิ่มกล้องวงจรปิด สแกนคนเข้าออกห้องฉุกเฉิน มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยตรวจเวรยาม บางแห่งมีโรงพักในรพ.เลย ถือว่าลดเหตุได้พอสมควร แต่ครั้งนี้เกิดขึ้นในรพ.เอกชน จึงต้องมาคุยเรื่องนี้อีกครั้งเพื่อหาทางแก้ปัญหาในรพ.เอกชนให้เป็นมาตรฐานคล้ายคลึงกัน โดยจะมีการจัดเสวนาในวันที่ 30 ก.ค.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ บทบรรณาธิการ

-ฝากถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจ ต้องยกกำลังเข้าระงับเหตุโดยเร็ว เพราะกว่าจะถึงรพ. จะมีการทะเลาะวิวาทมาจากที่อื่นก่อนแล้วจึงตามมาเอาคืนที่ รพ.

โรคในฤดูฝน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ, เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, MCOT, New18, แนวหน้า, thailandplus)

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผย โรคที่พบบ่อยในช่วงฤดูฝนมักเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดใหญ่ RSV ปอดบวม หลอดลมอักเสบ และมือเท้าปาก โดยไข้หวัดใหญ่ อาการคือ ไข้สูง ไอ เจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อ และอ่อนเพลีย โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ ไข้หวัดใหญ่ RSV อาการคือ น้ำมูกไหล คัดจมูก ทานอาหารได้น้อย จากนั้น 1-3 วัน จะไอ มีไข้ หายใจลำบาก อาจมีเสียงดังตอนหายใจ โรค มือ เท้า ปาก อาการคือ มีตุ่มแดงหรือตุ่มน้ำบนฝ่ามือ ฝ่าเท้า รวมถึงที่เข่าและก้น มีไข้สูง เด็กไม่ทานอาหารเพราะเจ็บแผลในปาก โรคไข้เลือดออก มีอาการไข้สูง หน้าแดงผิวดำมืด และมีงูสวัดเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร ดังนั้น ผู้ปกครองควรดูแลให้เด็กสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือสม่ำเสมอ สร้างความอบอุ่นให้ร่างกาย และออกกำลังกาย กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย หากพบว่าเด็กมีไข้สูง 3 วัน อาการไม่ดีขึ้น ควรพาไปพบแพทย์

วิธีป้องกันแมงมุมพิษ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด) เว็บไซต์ (เนชั่นทีวี, สยามรัฐ, เดลินิวส์, เส้นทางเศรษฐีออนไลน์)

-จากกรณีหญิงสาวกระชกแมงมุมมีพิษกัด เกิดอาการวิงเวียนศีรษะ หน้ามืด ซ้อมือบวมแดง มีไข้หนาวสั่น ซ็อกและเสียชีวิต นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ แนะนำวิธีสังเกตลักษณะเด่นของแมงมุมมีพิษ คือ บริเวณท้องจะป่องเป็นพิเศษ หลังโดนแมงมุมมีพิษกัดจะมีการหลั่งหลายความรุนแรง ทั้งอาการเฉพาะบริเวณผิวหนังที่ถูกกัด หรืออาจมีอาการที่ระบบอื่นๆ ที่อาจรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว

พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวว่า อาการทางผิวหนังของผู้ถูกแมงมุมมีพิษกัด มีตั้งแต่อาการเฉพาะที่ซึ่งไม่รุนแรง ไปจนถึงอาการรุนแรงที่ทำให้เกิดแผลเนื้อตาย ดูแลเบื้องต้นโดยล้างทำความสะอาดแผลและประคบเย็น รับประทานยาแก้ปวด นอกจากอาการทางผิวหนัง พิษจากแมงมุมสามารถทำให้เกิดอาการทางระบบอื่นๆ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ไข้ หรือ ปวดศีรษะ บางรายอาจเกิดอาการรุนแรง เช่น ไตวาย หรือภาวะเลือดแข็งตัวในหลอดเลือด มักเกิดขึ้นภายใน 1-2 วันหลังโดนกัด ควรรีบเข้ารับการรักษาในรพ. วิธีป้องกันคือ ไม่ไปจับตัวแมงมุม หรือสวมถุงมือเวลาทำงานที่มีโอกาสเจอแมงมุม หมั่นทำความสะอาด ปิดไฟแมงมุม หรือดูดด้วยเครื่องดูดฝุ่นบริเวณที่แมงมุมชอบมาซุกใยมืดพ่นยาฆ่าแมลงในบริเวณที่แมงมุมชอบอาศัย

ข่าวปลอมสาหร่ายทอดกรอบเป็นพิษต่อไต

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.ออนไลน์, JS100,

-ตามที่มีข้อความเผยแพร่ว่า สาหร่ายทอดกรอบ เมื่อรับประทานเป็นระยะเวลา 6 เดือน จะทำให้ไตพัง ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับอย. พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ สาหร่ายทอดกรอบมีปริมาณโซเดียมเฉลี่ย 100 มิลลิกรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภค อยู่ในปริมาณที่ร่างกายสามารถรับได้ การรับประทานติดต่อกัน 6-8 เดือนไม่ส่งผลต่อร่างกาย แต่ไม่แนะนำให้บริโภคมากเกินไปและเป็นประจำ เพราะอาจได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วน

ประเด็นข่าว

ตามหลักโภชนาการ

จับยา-อาหารเสริม-เครื่องสำอางผิดกฎหมาย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ, ผจก.ออนไลน์, เดลินิวส์, MCOT, thailandplus, ข่าวสด

-สตช.ร่วมกับ อย. แดงลงข่าวการจับกุม บริษัท โทฟู สกินแคร์ จำกัด ย่านประตูน้ำ จำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย ยึดของกลางเป็นผลิตภัณฑ์ยา 58 รายการ เครื่องสำอาง 14 รายการ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 14 รายการ รวม 119 รายการ มูลค่าทั้งหมดกว่า 2 แสนบาท

ขอขอบคุณ รมว.สธ.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-พยาบาล นักวิทยาศาสตร์ นักเทคนิคการแพทย์ สังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กว่า 50 คน เข้าขอขอบคุณ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. ที่ผลักดันให้บุคลากร 515 คนบรรจุเป็นข้าราชการได้สำเร็จ

กัญชง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, ไทยรัฐ

-นายสุรพจน์ วงศ์ใหญ่ ผู้เชี่ยวชาญสมุนไพรของสหประชาชาติ และอาจารย์ประจำวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต เปิดเผยภายหลังร่วมประชุมเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชงสู่การผลิตในระบบอุตสาหกรรม กับคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้กัญชงอย่างเป็นระบบ ว่า จากการติดตามแผนการพัฒนาของประเทศไทยเพื่อผลักดันให้เป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ พบว่ายังเป็นทิศทางที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากมุ่งเน้นการศึกษาเส้นใยจากลำต้น พัฒนาด้านเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอมากเกินไป ซึ่งในตลาดโลกมีสัดส่วนเพียง 13% ขณะที่การใช้ในกลุ่มอาหารเสริม สินค้าเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง ที่ผลิตจากดอก ใบ เมล็ดกัญชง มีสัดส่วนในตลาดโลกถึง 67% ประเทศไทยควรมุ่งตลาดนี้มากกว่าเพราะมีศักยภาพด้านอาหารเสริมและความงามอยู่แล้ว และควรต้องปลดล็อกข้อกฎหมายให้สามารถผลิตจำหน่ายทั่วไปในกลุ่มอาหารเสริม เครื่องสำอาง เพราะหากจะอยู่ในกลุ่มยาจะทำให้ผลผลิตออกมาจำหน่ายแก่ประชาชนทั่วไปได้ยาก

เตือนระวังเห็ดพิษ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ รองผอ.รพ.น่าน เตือนให้ระมัดระวังการนำเห็ดมารับประทาน เนื่องจากมีชาวบ้านรับประทานเห็ดข่าหรือเห็ดดงยา จนมีอาการเวียนศีรษะ ตาลาย คลื่นไส้อาเจียน เข้ามารักษาตัวที่รพ.น่าน 4 ราย ซึ่งขณะนี้อาการปลอดภัยแล้ว สำหรับเห็ดข่าหรือเห็ดดงยา จะออกฤทธิ์ทำลายประสาทส่วนปลาย ทำให้มือและขาชา ม่านตาหรี่เล็กลง ทำให้มองไม่เห็น หากรับประทานปริมาณมากอาจถึงแก่ชีวิตได้

ร้องเรียนสายด่วน 1669 รพ.ราชบุรี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์(sanook, ผจก.ออนไลน์, nationtv, ข่าวสด, สำนักข่าวไทย, เดลินิวส์, สยามรัฐ)

-กรณี น.ส.พรวิมล โพสท์เฟซบุ๊กว่า เจ้าหน้าที่สายด่วน 1669 ทำเสียงสัญญาณสายไม่ว่าง ขณะโทรไปแจ้งให้มาช่วยบิดาซึ่งมีอาการหายใจไม่ออก แน่นหน้าอก และสุดท้ายบิดาเสียชีวิต นพ.นิคม มะลิทอง รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.ราชบุรี ได้นำเจ้าหน้าที่ผู้รับสายในวันเกิดเหตุมาพูดคุยและขอโทษครอบครัว โดยน.ส.พรวิมล เปิดเผยว่า ไม่ติดใจเอาความ เรื่องที่เกิดขึ้นน่าจะเกิดจากการผิดพลาดของระบบสื่อสาร ซึ่งมีกรขอโทษเรียบร้อยแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : ผจก.รายวัน 360 องศา

-นพ.สัญญา ชาสุมบัติ รองเลขาธิการ สพฉ. แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และอยากให้ความมั่นใจว่า 1669 มีบุคลากรบริการตลอด 24 ชม. ให้บริการ 1.7 ล้านครั้ง/ปี และมีปัญหาน้อยมาก เรื่องที่เกิดขึ้นถือเป็นจุดอ่อนและจะนำไปพัฒนาต่อไป

ชักป็นขู่ จนท.รพ.นครนายก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ TNN, thaipbs, มติชน, newtv, nationtv, one31

-ชายอายุประมาณ 50 ปี ชักป็นขู่เจ้าหน้าที่รพ.นครนายก เพราะไม่พอใจที่ให้บริการล่าช้า เนื่องจากโบกรถให้ผู้สูงวัยจอดบริเวณลานจอดรถขาออก ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้เข้าแจ้งความที่ สภ.เมืองนครนายก พนักงานสอบสวนเตรียมสืบสวนหาผู้ก่อเหตุและจะเรียกมาสอบถามข้อเท็จจริง ก่อนแจ้งข้อกล่าวหาต่อไป

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2 🖨 0 2591 8612-3 🌐 <http://pr.moph.go.th>

📱 fanmoph 🐦 pr_moph 📺 healthmoph 📺 moph channel

